

สายการบินอินดิโกลงนามบันทึกความเข้าใจสำหรับการสั่งซื้อเครื่องบิน เอ320 ซีโอ จำนวน 250 ลำ



สายการบินอินดิโกลงนามบันทึกความเข้าใจสำหรับการสั่งซื้อเครื่องบิน เอ320 ซีโอ จำนวน 250 ลำ

ซึ่งเป็นการลงนามครั้งสำคัญของเครื่องบินแอร์บัสตระกูลช่องทางเดินเดี่ยวชั้นนำ



อินดิโก สายการบินภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียตามส่วนแบ่งตลาดและผู้ร่วมการก่อตั้งสายการบิน มร.ราเกช กังวาล และมร.ราहुล บาเทีย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทอินเตอร์โกลบ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) สำหรับการสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320 จำนวน 250 ลำ ข้อตกลงดังกล่าวจะกลายเป็นการสั่งซื้อเครื่องบินในครั้งเดียวที่มีจำนวนมากที่สุดของแอร์บัส

มร.อดิตยา กอช ประธานสายการบินอินดิโกกล่าวว่า “การสั่งซื้อครั้งใหม่นี้ยืนยันให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของสายการบินอินดิโกที่มีต่อการพัฒนาในระยะยาวของการคมนาคมทางอากาศในราคาที่จ่ายได้ในประเทศอินเดียและต่างประเทศ เครื่องบินที่สั่งซื้อเพิ่มเหล่านี้จะช่วยให้เรายังคงรักษาโดยสาร์ในระดับต่ำและการบริการที่อ่อนนุ่มต่อลูกค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยยังช่วยสร้างโอกาสด้านอาชีพและการเติบโตที่สูงขึ้น ที่มงานของสายการบินอินดิโกต่างกะตือรือร้นและตื่นเต้นที่จะป่าวประกาศก้าวการเติบโตครั้งใหม่ของเราครั้งนี้”

ก่อนหน้านี้ สายการบินอินดิโกได้สั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสไปแล้วทั้งหมด 280 ลำ (เครื่องบิน เอ320 ซีอีโอ จำนวน 100 ลำและเอ320 ซีโอ จำนวน 180 ลำ)

“เครื่องบิน เอ320 ซีโอ ยังคงครอบครองส่วนบางตลาดโลกต่อไป และสัญญาครั้งนี้ยังเป็นการยืนยันให้กับเครื่องบินตระกูล เอ320 ในฐานะที่เป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดด้วยตลาดที่เติบโตในด้านการบินที่เห็นได้ชัด เราขอขอบคุณสายการบินอินดิโกและผู้ร่วมก่อตั้ง มร.ราเกช กังวาลและมร.ราहुล บาเทีย สำหรับความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อจำนวนมากของพวกเขา” มร.ฟาบริซ เบรกีเฌ ประธานและประธานบริหารแอร์บัสกล่าว

เครื่องบิน เอ320 ซีโอ (ตัวเลือกเครื่องยนต์แบบใหม่) ได้รวบรวมนวัตกรรมไว้มากมาย รวมถึงเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและ Sharklet อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษไว้ที่ส่วนปลายปีกขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันแล้วสามารถช่วยลดการ

เผาผลาญพลังงานได้ถึง 15% ตั้งแต่วันแรกและจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2563 ซึ่งมีค่าเท่ากับการลดลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 5,000 ตันต่อเครื่องบินหนึ่งลำต่อปี

เครื่องบินตระกูล เอ320 คือชุดผลิตภัณฑ์เครื่องบินแบบช่องทางเดินเดี่ยวที่ขายดีที่สุดในโลกด้วยยอดการสั่งซื้อราว 11,000 ลำในปัจจุบัน โดยถูกส่งมอบไปแล้วกว่า 6,200 ลำให้กับลูกค้าและผู้ดำเนินการกว่า 400 รายทั่วโลก เนื่องจากห้องโดยสารที่มีขนาดกว้าง เครื่องบินทุกรุ่นในตระกูล เอ320 จึงสามารถมอบความสะดวกสบายจากผลิตภัณฑ์ทุกชั้นในอุตสาหกรรมและมีที่นั่งผู้โดยสารชั้นประหยัดที่มีความกว้าง 18 นิ้วของแอร์บัสเป็นมาตรฐาน